

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Văn Hoá Xã Hội Chủ Nghĩa** của **HCA**. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng**.

VĂN HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

"Làm thầy thuốc mà sai lầm thì chỉ giết một người; làm chính trị mà sai lầm thì tàn hại cả đất nước; làm văn hoá mà sai lầm thì gây tai hoạ cho muôn đời". (Lão Tử)

Đảng Cộng Sản Việt-Nam lúc nào cũng gắn thêm thuộc từ “xã hội chủ nghĩa” vào những định chế chính trị, kinh tế và văn hoá như: nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam, Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Văn Hoá Xã Hội Chủ Nghĩa... Họ tuyên truyền rằng tính chất Xã-Hội Chủ-Nghĩa là ưu việt.

Thực chất đó là luận điệu lừa bịp: chế độ xã hội chủ nghĩa dành cho đảng Cộng Sản độc quyền cai trị vĩnh viễn đất nước Việt-Nam, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là giao cho các tư bản đỏ sâu của quan chức tự do khai thác tài nguyên của đất nước như đất đai, rừng rậm, biển cả... để làm giàu cho chính họ trên mồ hôi nước mắt của dân đen. Văn hoá xã hội chủ nghĩa là nhồi sọ người dân về lối sống, lối suy nghĩ, lối giáo dục theo kiểu cộng sản nghĩa là đấu tranh giai cấp, phê bình và tự phê bình, phấn đấu để được vào đảng từ đó sẽ có quyền lực tha hồ

tham nhũng. Từ quan chức chóp bu của đảng như tứ trụ đến quan chức nhỏ địa phương ở phường, xã đều là những hung thần đối với dân đen.

Khi là đảng viên, người ta có quyền xem người dân như con bò để vắt sữa. Một anh công an khu vực là ông vua trong khu vực phụ trách của anh ta. Ai đi hay đến đều phải trình diện anh ta không quên phải làm “thủ tục đầu tiên”. Anh công an giao thông phạt xe được hưởng 85% tiền phạt. Đến trụ sở cơ quan, phường, xã làm giấy tờ phải kèm theo “bác” trong đơn.

Tương quan giữa đảng viên và dân là chủ và tớ chứ không phải là ngược lại như đảng tuyên truyền. Vì vậy, dân không có quyền cải lệnh quan chức đảng dù họ có làm sai trái. Tỷ như hiệu trưởng trường học bắt cô giáo đi phục vụ quan chức nhà nước vậy.



Phu. Nữ Việt-Nam, trước 1975, trong chiếc áo dài truyền thống

Truyền thống văn hoá người Việt-Nam từ xưa bây giờ dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa đã thay đổi theo chiều hướng suy đồi. Ngày xưa, phụ nữ ra đường với chiếc áo dài là biểu tượng nét đẹp kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ qua những đường nét cong cong che dấu dáng dấp của họ, mà vẫn làm phái nam mê mết. Ngày nay các cô gái ra đường mặc đầm hở hang hay không mặc gì hết trong dịp đội đá banh Việt-Nam thắng một trận đấu chỉ làm người ta ngán ngẩm trước sự đi xuống của văn hoá cả nước; dù rằng ở đâu ngõ nào cũng có tấm bảng đề “khu phố văn hoá”.

Đảng Cộng-Sản tự xưng là lãnh đạo duy nhất của xã hội như ngày xưa hoàng đế xưng là thiên tử trị vì muôn dân. Cái gì đảng muốn thì người dân không được từ chối. Đồng chí giám đốc muốn nữ đồng chí thư ký đi vào khách sạn với ông ta thì cô ấy không thể từ chối, cô có thưa gởi thì chỉ như con kiến đi kiện củ khoai.



Thượng tá Lại Đắc Tuấn

Chính cái thứ văn hoá hiện nay ở Việt-Nam đó đã làm thượng tá Lại Đắc Tuấn, trưởng đội cận vệ của chủ tịch nước Việt-Nam Xã

Hội Chủ Nghĩa bị cảnh sát (Chile) nước Chi-Lê còng tay đưa ra toà vì tội xâm phạm tình dục một nữ nhân viên khách sạn trong chuyến công du của phái đoàn Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam tại nước này. Ông ta tưởng Chi-Lê cũng giống Việt-Nam. Đây không chỉ là một mối nhục riêng cho nhà nước Cộng-Sản Việt-Nam mà còn là mối nhục cho quốc thể và người dân Việt-Nam nói chung. Thế mà trong nước, nhà cầm quyền Cộng-Sản không có một sự chế tài nào với người làm xấu mặt quốc gia và cả ngàn phương tiện truyền thông nhà nước cũng không có một lời, một chữ đề cập đến việc này.

Câu nói của Lão Tử hàng ngàn năm trước ở Trung-Hoa thật đúng ở nước Việt-Nam ta ngày nay. Thật xót xa, đau lòng cho dân tộc, đất nước ta biết bao!

HCA

23/11/2024